

คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

Fundamentals of Mathematics

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดำเนินชีวิต

100-111 สถิติเบื้องต้น

3(3-0-6)

Introduction to Statistics

ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การจัดลำดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปรและสัดส่วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย

100-112 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

Introduction to Computer

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ในยุคต่างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจำสำรอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ฟังก์ชันภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

100-113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3(3-0-6)

General Sciences

ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับการดำเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics

ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงที่สำคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

Fundamentals of Computer and Information Technology

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพัฒนาโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์คดอว์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจำสำรอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ฟังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Man and Environment

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

100-122 เคมีทั่วไป 3(2-2-5)

General Chemistry

ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน์ และนิวเคลียส

100-123 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5)

General Physics

ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิสิกส์แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่อสาร และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)

Fundamentals of Nanotechnology

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรนาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

100-127 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5)

General Biology

ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต ความต่อเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

100-128 **ชีวิตกับพลังงาน**

3(2-2-5)

Life and Energy

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดำรงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิดของพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปลี่ยน รูปพลังงาน การแนะนำพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ พลังงานจาก คลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวมวล รวมถึงการส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน

100-129 **ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่**

3(2-2-5)

Life and Modern Technology

ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100-133 **อารยธรรมไทย**

3(3-0-6)

Thai Civilization

ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนาอำนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเริ่มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของ อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่นใหม่

100-134 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)

Western Civilization

ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

100-135 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6)

Man and Art

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่างๆ

100-136 มนุษย์กับดนตรี 3(3-0-6)

Man and Music

ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5)

Thai Music

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็นมา การจำแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได้

100-139	ดนตรีสากล	3(2-2-5)
	Western Music	
	ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจำหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงต่าง ๆ การฝึกอ่านตัวโน้ตต่างๆ และให้สามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได้	
100-140	จิตวิทยาทั่วไป	3(3-0-6)
	General Psychology	
	ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม ความจำของมนุษย์การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์ ความคิดและการแก้ปัญหา การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย	
100-146	พลศึกษา	1(0-2-1)
	Physical Education	
	ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์	
100-147	ลีลาศ	1(0-2-1)
	Ballroom Dance	
	ศึกษาความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ	
100-148	มนุษย์กับสังคม	3(3-0-6)
	Man and Society	
	ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม	

100-149	<p>การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม</p> <p>Politics and Economy in Society</p> <p>ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม</p>	3(3-0-6)
100-158	<p>ปรัชญาทั่วไป</p> <p>General Philosophy</p> <p>ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า</p>	3(3-0-6)
100-160	<p>ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา</p> <p>Study skills in Higher Education</p> <p>ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป้าหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมตัวสอบและวิธีการทำข้อสอบ</p>	2(1-2-3)
100-163	<p>นันทนาการ</p> <p>Recreation</p> <p>ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสำคัญของการพักผ่อนและนันทนาการที่มีต่อการดำเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคมปัจจุบัน และการฝึกร่วมกิจกรรมนันทนาการ</p>	1(0-2-1)

100-164

การใช้ห้องสมุด

1(0-2-1)

Using the Library

ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดำเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออ้างอิง วิธีรวบรวม บรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากร สารสนเทศต่างๆ

100-165

การคิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

Critical Thinking

ศึกษาความหมายการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสำคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด ประเภท การคิดต่างๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเผชิญ สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อ ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นสัมฤทธิ์ผลจาก การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

100-166

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

ASEAN Studies

ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน

100-167	<p>บัณฑิตที่พึงประสงค์</p> <p>Ideal Graduate</p> <p>ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรมและการปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติด การทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนำองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์</p>	2(1-2-3)
100-200	<p>พหุวัฒนธรรม</p> <p>Multiculturalism</p> <p>ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์</p>	3(3-0-6)
100-231	<p>ชีวิตกับวรรณกรรม</p> <p>Life and Literature</p> <p>ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยังส่งเสริมการอ่านวรรณกรรม เพื่อให้ผู้เรียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน</p>	3(3-0-6)
100-240	<p>เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>Sufficiency Economy</p> <p>ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก</p>	3(2-2-5)

100-241 **ภูมิปัญญาท้องถิ่น** 3(3-0-6)

Local Wisdom

ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ ตะวันออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต

100-242 **สันติศึกษา** 3(3-0-6)

Peace Studies

ศึกษาความหมาย แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความ ขัดแย้งและ ความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

100-244 **เตรียมสหกิจศึกษา** 2(1-2-3)

Cooperative Education Preparation

วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัว สมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนา บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสร้างมนุษย สัมพันธ์ การทำงานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพใน สถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ อันเป็นพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมอย่างมี ความสุข

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

100-150 **ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร** 3(2-2-5)

Thai Language for Communication

ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ในด้านการฟัง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา

100-151	<p>ภาษาอังกฤษ 1</p> <p>English I</p> <p>ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป</p>	3(2-2-5)
100-152	<p>ภาษาอังกฤษ 2</p> <p>English II</p> <p>วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1</p> <p>ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	3(2-2-5)
100-154	<p>ภาษาจีน 1</p> <p>Chinese I</p> <p>ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักสูตรอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ 600 คำ</p>	3(2-2-5)
100-155	<p>การพัฒนาการอ่านภาษาไทย</p> <p>Reading Development in Thai</p> <p>ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่การอ่านจับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ</p>	3(2-2-5)
100-156	<p>การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูง</p> <p>Advanced Reading Development in English</p> <p>ศึกษาการพัฒนาโน้ตสันและเทคนิคของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการอ่านตลอดจน ความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนังสือ ระดับของการอ่าน การเริ่มต้นการอ่านและการอ่านเตรียม การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็วเบื้องต้น การพัฒนานิสัยในการอ่าน</p>	3(2-2-5)

- | | | |
|----------------|---|-----------------|
| 100-157 | <p>การฝึกพูดภาษาไทย</p> <p>Thai Speech</p> <p>ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึกทักษะการพูดแบบต่างๆในที่ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถ้อยคำสำนวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้าน การพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต</p> | 3(2-2-5) |
| 100-250 | <p>ภาษาอังกฤษ 3</p> <p>English III</p> <p>วิชาบังคับก่อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2</p> <p>ศึกษาทักษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อันจะเอื้อให้เกิดความเข้าใจใน เรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น เทคนิคในการเดาความหมายของคำศัพท์ คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ ทั่วไปในวงการธุรกิจ วิธีการอ่านจับใจความและการตีความ ด้วยการฝึกอ่านคำจาก บทความ ตำรา และหนังสือพิมพ์</p> | 3(2-2-5) |
| 100-251 | <p>ภาษาอังกฤษ 4</p> <p>English IV</p> <p>วิชาบังคับก่อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3</p> <p>ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทำงาน การเขียนสำนวนที่ถูกต้องของภาษาอย่างมี หลักเกณฑ์และภาษาที่ใช้ในสังคมที่จำเป็นในการติดต่อกิจการเช่นการใช้โทรศัพท์ การนัด หมาย การต้อนรับแขก การขอข้อมูลและการจดบันทึกข้อความ</p> | 3(2-2-5) |
| 100-252 | <p>ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการเฉพาะด้าน</p> <p>English for Academic Purpose</p> <p>ศึกษาศัพท์เทคนิค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับ วิชาการเฉพาะด้าน</p> | 3(2-2-5) |
| 100-253 | <p>ภาษาจีน 2</p> <p>Chinese II</p> <p>วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1</p> <p>ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้อง สอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม การค้นคำศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character)</p> | 3(2-2-5) |

ศึกษาคำศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คำ

100-300	ภาษามลายู 1 Malay I ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคำศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	3(2-2-5)
100-301	ภาษามลายู 2 Malay II วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1 ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่อสารและตามสถานการณ์ที่กำหนดได้	3(2-2-5)
100-302	ภาษาญี่ปุ่น 1 Japanese I ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ และอักษรคาตะคานะ คำศัพท์พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนำมาใช้เขียนประโยคในการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และฝึกการกล่าวแนะนำตัว ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร	3(2-2-5)
100-303	ภาษาญี่ปุ่น 2 Japanese II วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญี่ปุ่น 1 ฝึกทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอ่านข้อความพื้นฐานและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียง และการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม	3(2-2-5)

100-304 ภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5)

Korean I

ศึกษาคำศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5)

Korean II

วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1

ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสำหรับการสื่อสาร ด้วยการฟังและพูด ภาษาเกาหลีและเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน คำศัพท์ในบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น

100-351 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5)

English for Business I

ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียนให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝึกฝนให้เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

100-352 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5)

English for Business II

วิชาบังคับก่อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1

ศึกษาและฝึกฝนต่อจากภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 โดยให้นักศึกษาฝึกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและงานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ซับซ้อนและยุ่งยากยิ่งขึ้น ทั้งยังฝึกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้น

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

English Conversation

ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดในการสนทนา รูปแบบของภาษาที่ได้เรียนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาการออกเสียงให้ถูกต้อง ศึกษาศัพท์สำนวนต่าง ๆ ที่น่ารู้ ฝึกทบทวนการเล่าลำดับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมตัว ในการเข้าสัมมนาหรือรับการอบรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน

100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)

Introduction to Laws

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกฤตกฎหมายที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสำคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

Principles of Economics

ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ อุปทานของสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของ การตลาด สินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง โดยสังเขป ความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชำระเงินและ รายได้ประชาชาติ

401-101 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

Principles of Political Science

ศึกษาลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อำนาจอธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

401-102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

Thai Politics and Government

ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการเมืองการปกครองสถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลักการเปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

Introduction to International Relations

ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษา กับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลกยุคสงครามเย็นและยุคหลัง สงครามเย็น

401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

Introduction to Comparative Politics

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบแนวการศึกษาการเมือง เปรียบเทียบตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ ราชการเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ

402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

Statistics for Social Scientist

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวิจัย

402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

Research Methodology in Political Science

วิชาบังคับก่อน : 402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์

ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทำวิจัยแบบต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่การ กำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์การตั้งสมมุติฐาน ออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน รายงานผลการวิจัย โดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

403-201 **รัฐประศาสนศาสตร์** 3(3-0-6)

Public Administration

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนารองวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับสภาพแวดล้อม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ การบริหารกับการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงกระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารตามกระแสโลกาภิวัตน์

403-202 **นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ผลกระทบ** 3(3-0-6)

Public Policy and Its Impact

ศึกษากระบวนการก่อตัว การกำหนด และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารนโยบายสาธารณะของไทย ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

403-440 **ประชาคมสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน** 3(3-0-6)

ASEAN Socio Economic and Political Community

ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแข็งและข้อจำกัดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

401-304 **กฎหมายปกครอง** 3(3-0-6)

Administrative law

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลักทั่วไปและปัญหาในการจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนต่าง ๆ ของไทยในปัจจุบันและในอนาคต ระบบราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง

- 403-207 **ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ** 3(3-0-6)
- Thai Public Administration Systems and Public Organizations**
- ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของระบบราชการ หลักการทั่วไปในการจัดระเบียบ การบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัญหาในระบบราชการไทย ศึกษาการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย
- 403-305 **ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานท้องถิ่น** 3(3-0-6)
- Theories and Concepts of Local Administration**
- ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานท้องถิ่น การกระจายอำนาจทางการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจทางด้านการเงินการคลัง การขยายตัวของชุมชนทั้งชุมชนชนบทและ ชุมชนเมือง ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยการบริหารชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดการ ปัญหาชุมชนชนบท และชุมชนเมืองแบบพหุภาคีกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
- 403- 311 **การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย** 3(3-0-6)
- Thai Local Politics and Government**
- ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย รัฐธรรมนูญ และรูปแบบโครงสร้างการปกครอง ของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารราชการรูปแบบอื่น ๆ ความแตกต่างระหว่างการ ปกครองท้องถิ่นกับการปกครองนครหลวง ปัญหาการปกครองท้องถิ่นของไทย การเลือกตั้ง ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษากฎหมายการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
- 403-331 **กลยุทธ์การปกครองท้องถิ่น** 3(3-0-6)
- Strategic Local Government**
- วิชาบังคับก่อน : 403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ผลกระทบ
- ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของแผนกลยุทธ์ ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมของ ท้องถิ่น เพื่อให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสูงสุด

- 403-332 การคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
Local Finance and Taxation of Local Government
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลัง และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารรายได้ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ รวมทั้งกระบวนการบริหารงบประมาณและปัญหาอุปสรรคของการบริหารงบประมาณท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นไทย
- 403-333 กฎหมายสำหรับการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
Laws for Local Government
 วิชาบังคับก่อน : 100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะคำสั่งทางปกครอง นิติกรรม และสัญญาทางปกครอง การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารการปกครองท้องถิ่น
- 403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 3(3-0-6)
Planning and Project Management at Local Level
 ศึกษาความหมายของแผน และการวางแผน แนวคิดของการวางแผน รูปแบบของแผนงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนในระดับท้องถิ่น การวิเคราะห์การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ การดำเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการบริหารโครงการในระดับท้องถิ่น
- 403-413 สัมมนาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
Seminar in Local Government and Administration
 ศึกษาปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ
- 403-433 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 3(1-4-4)
Seminar in Morals and Ethics
 ศึกษาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมสำหรับนักบริหาร ธรรมเนียมปฏิบัติกับการบริหารท้องถิ่น จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นฐานกับการบริหารท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับ

ประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

403-437 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)

Human Resource Administration of Local Government

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคท้องถิ่นภิวัตน์ กระบวนการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

403-313 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

Local Development Administration

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อการพัฒนา บทบาทและความสำคัญของการบริหารการพัฒนาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กรณีศึกษา

403- 321 สิทธิมนุษยชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 3(3-0-6)

Human Rights and Social Movements

ศึกษาแนวคิด หลักการและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในบริบทระดับโลกและประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างพลังประชาชน กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มในชุมชนเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ แนวคิดรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งในอดีตและในยุคโลกาภิวัตน์

403-323 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

Comparative Local Government

ศึกษาแนวคิด และการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ในลักษณะการเปรียบเทียบ ได้แก่ โครงสร้างของรัฐกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ อำนาจหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ การคลังส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ ทิศทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบและศึกษาการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบของประเทศในกลุ่มอาเซียน

403- 334 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6)

Community Studies

ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความจำเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักศึกษา ตลอดจนโครงสร้างของชุมชน ศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และฝึกปฏิบัติในการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนต้นแบบ

403-335 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3(3-0-3)

Local Natural Resources and Environment Management

ศึกษาการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ แนวคิด รูปแบบ วิธีการในการจัดการ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น การร่วมมือขององค์กรในท้องถิ่น และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมทั้งศึกษกรณีตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

403-336 การบริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ 3(3-0-6)

Local Tourism Development Administration

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นโยบาย สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย การศึกษาและการวิเคราะห์พื้นที่ท้องถิ่นเชิงการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น กลยุทธ์และกลวิธีการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิงเศรษฐกิจและเพื่อคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

403-422 **ภาวะผู้นำ** 3(3-0-3)
Leadership
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ คุณสมบัติ คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และความสามารถของผู้นำประเภทและที่มาของผู้นำ แรงผลักดันที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ องค์ประกอบที่มีต่อความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำ การพัฒนาความเป็นผู้นำและการประเมินภาวะผู้นำ

403-434 **วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม** 3(3-0-6)
Community Enterprise and Corporate Social Responsibility
ศึกษาแนวคิด หลักการของการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยภาคธุรกิจและภาคชุมชนความเหมือน และต่างระหว่างแนวคิดเรื่องการค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีโอกาสน้อยกว่า การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจชุมชนและการดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ ประเภท รูปแบบ และบทบาทของวิสาหกิจชุมชนในฐานะพลังในการพัฒนาชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิจการ วิเคราะห์บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน

403-439 **นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง** 3(3-0-3)
Innovation and Change Management
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการในการจัดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการจัดการองค์กรท้องถิ่นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิค และการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้้องค์กรท้องถิ่นพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ

3. กลุ่มวิชาโท

3.1 กลุ่มวิชาทางวิชาชีพทางการปกครองและตำรวจ

301-306 **กฎหมายลักษณะพยาน** 3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวัตถุ และผู้ชำนาญพิเศษ ทั้งที่เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

401-428 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)

Criminal Laws I

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ได้แก่บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามจะกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน

401-429 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)

Criminal Laws II

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและลหุโทษ

401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)

Law of Criminal Procedure I

ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจของพนักงานสอบสวน และศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจับ ชั่ง จำคุก คั่น ปลดปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)

Law of Criminal Procedure II

วิชาบังคับก่อน: 401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

ศึกษาถึงกระบวนการดำเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษาและคำธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7

3.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6)

Principles of Marketing

ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด

เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่วนประสมการตลาด

- | | | |
|-----------|--|----------|
| 205-200 | <p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์</p> <p>Human Resource Management</p> <p>ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บำรุงขวัญ การประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์</p> | 3(3-0-6) |
| 205-205 | <p>ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ</p> <p>Theories and Behavior in Organization</p> <p>ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจ้องค์การ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในที่ทำงาน ทักษะคิด การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม อำนาจ ภาวะผู้นำ ความขัดแย้ง และเทคนิคการจัดการพฤติกรรมในองค์การ</p> | 3(3-0-6) |
| 205-310 | <p>การจัดการความขัดแย้ง</p> <p>Conflict Management</p> <p>ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดแย้ง ที่มาและกระบวนการของความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการสื่อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบัติหลังการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในองค์การ</p> | 3(3-0-6) |
| 301 – 209 | <p>กฎหมายธุรกิจ</p> <p>Business Laws</p> <p>ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับซื้อขาย เช่าทรัพย์สินเช่าซื้อ จำนอง จำน่า ค่าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กลุ่มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการลงทุน</p> | 3(3-0-6) |

3.3 กลุ่มวิชานิติศาสตร์

801-104	วาทวิทยา Speech Communication ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด การเตรียมการพูด และการฝึกพูดประเภทต่าง ๆ เช่น การพูดในที่ชุมชน การพูดโน้มน้าวใจ การประชุม การอภิปราย การโต้เถียง เสริมสร้างทักษะการพูดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนฉีก วิเคราะห์ วิวิจารณ์และประเมินผลการพูดและการฟัง	3(2-2-5)
801-105	สื่อสารมวลชนเบื้องต้น Introduction to Mass Communication ศึกษาความหมายของสื่อสาร ระดับการสื่อสาร เน้นวิวัฒนาการ คุณลักษณะ เฉพาะ บทบาทหน้าที่ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อมวลชน นับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์	3(3-0-6)
801-219	พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์กร Organization Behavior and Communication ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การ การสื่อสาร กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ในองค์การ รวมไปถึงพฤติกรรมพื้นฐานต่างๆ ของมนุษย์ในองค์การ เพื่อใช้อธิบายถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมและการสื่อสารของมนุษย์ในองค์การ	3(2-2-5)
801-301	กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน Laws and Ethics of Mass Communication ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อสารมวลชน เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออกทางความคิดเห็นของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการพูด การเขียนตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ การบริหารและระเบียบปฏิบัติ กฎหมายอาญาว่าด้วยการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และอำนาจศาล ความผิดฐานหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติอาหารและยา ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของสื่อมวลชนกับสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตัวอย่าง ปัญหาจริงและภาคปฏิบัติ	3(2-2-5)

801-315	การสื่อสารชุมชน Community Communication ศึกษาลักษณะ รูปแบบ แนวคิดสำคัญของการสื่อสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้งสื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน สื่อประเพณีสื่อพิธีกรรม สื่อกระจายเสียงชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น สํารวจสถานภาพสื่อชุมชน ประสิทธิภาพสื่อชุมชนในการสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้คุณค่าชุมชน แนวทางการใช้และพัฒนาสื่อชุมชน	3(3-0-6)
---------	--	----------

3.4 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

600-103	ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร Communication Theories and Models ศึกษาทฤษฎีทางการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ ประวัติการพัฒนารูปแบบประเภท บทบาทหน้าที่และระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของสื่อสารมวลชนทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม โดยมุ่งที่จะให้เข้าใจถึงทฤษฎี และการนำทฤษฎีมาเพื่อใช้ในการอธิบายผลสะท้อนจากสื่อมวลชน ที่มีต่อคนในสังคม	3(3-0-6)
---------	--	----------

600-206	การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Written Thai Language and Communication ศึกษาหลักการเขียน การเลือกถ้อยคำ สำนวน ลีลา เทคนิค รูปแบบ การลำดับความคิด การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า เพิ่มทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดีและมีประสิทธิภาพด้านการเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความจากการอ่าน และการฟัง การจดบันทึก จดข้อความ การย่อความ สรุปความ การเขียนคำอวยพร การเขียนเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการ และการเขียนทางสื่อสารมวลชน	3(2-2-5)
---------	---	----------

600-207	การพูดเพื่อการสื่อสารธุรกิจ Speaking for Business Communication ศึกษาความหมายของธุรกิจ การใช้ภาษา สำนวน และคำพูดที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารธุรกิจตามกาลเทศะบุคคลและเครื่องมือสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจและศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร การร่างบทพูด เทคนิคการสัมภาษณ์ และการพูดทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ	3(2-2-5)
---------	--	----------

600-209 การประชุมและการฝึกอบรม 3(2-2-5)
Conference and Training
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประชุมและฝึกอบรม ประเภท การสำรวจความต้องการและ
ขั้นตอน เทคนิควิธีการ เครื่องมือที่จำเป็น การเป็นผู้ประสานงาน การวางแผน และการ
จัดเตรียมโครงการ การดำเนินงาน การคำนวณค่าใช้จ่ายและการประเมินผลโครงการใน
การประชุมและฝึกอบรม

601-302 การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือติดต่อกัน 3(3-0-6)
Correspondence and Business Letter Writing
ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบ และ โครงสร้างของจดหมายธุรกิจ รายละเอียดที่จำเป็น
เกี่ยวกับการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อกันระหว่างบริษัท ห้างร้าน หรือ
บุคคลเพื่อติดต่อกันด้านธุรกิจ

4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

403-479 สหกิจศึกษา 9(0-40-9)
Cooperative Education in Political Science
วิชาบังคับก่อน: 100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึ้นไป
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน
เป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
ให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงาน
แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องจัดการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์การบริหารงานในหน่วยงาน ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานในหน่วยงาน ฯลฯเขียนรายงานและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอ
รายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได้ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารของแต่ละ
องค์การ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา